

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๐๒๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ชุด  
๒. ปฏิทินการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด  
๓. แนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา ๕ หน่วยงาน ดำเนินการให้สถานศึกษาสำรวจและบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ว่ามีการบูรณาการฐานข้อมูลในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มชั้นรอยต่อ และได้ร่วมกับภาคเอกชนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง และโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียนชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ และสนับสนุนให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. แจ้งปฏิทินการดำเนินการและแนวทางการบริหารจัดการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มชั้นรอยต่อ) ให้สถานศึกษาทราบ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาที่มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๗๙ ๕๕๗๕ กค ๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต. 

(ธนุ วงษ์จินดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕